

สาส์นจากผู้อำนวยการโรงเรียน

เรียนผู้ปกครองที่เคารพทุกท่าน

เดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการจะขอเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ประจำเดือนนี้ นะคะ

วันนี้เป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พี่ๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาทุกคนเพิ่งจะหายเหนื่อยจากการสอบกลางภาค และทุกคนก็ตั้งใจที่วันนี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี สามารถออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ และที่สำคัญได้ออกไปเล่นที่สนามในช่วงเวลาพักกลางวัน ส่วนวันพรุ่งนี้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันตรวจสุขภาพ นักเรียนจะได้รับการตรวจสุขภาพที่ห้องเชียร์เตอร์ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะสอบ RT นะคะ โดยมีครูต่างโรงเรียนมารวมคุมสอบด้วยนะคะ คำว่า RT ย่อมาจากคำว่า Reading Test โดยเป็นการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนกำหนดหยุดเรียนพิเศษ 1 วัน พี่ๆ ประถมศึกษาและน้องๆอนุบาลทุกคน ไม่ต้องมาโรงเรียนนะคะ วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันสถาปนาโรงเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคัม วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนหยุดเรียนเนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ โดยมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา ครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวัน โดยมีได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้ก็อย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 นักเรียนคนใดนับถือศาสนาพุทธ จะได้ไปทำบุญและเวียนเทียนที่วัดนะคะ ส่วนวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้สนใจส่งบุตรหลานมาสมัครเรียน ได้ชมกิจกรรมผลงานของนักเรียนชมการสาธิตกิจกรรมต่างๆของนักเรียนและร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สำหรับผู้ปกครองที่แนะนำผู้สนใจเข้าร่วมงาน โรงเรียนมีของที่ระลึกมอบให้คะ และผู้ปกครองใหม่ที่สมัครเรียนในวันนั้นจะได้รับสิทธิพิเศษคะ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างดีในการพัฒนาบุตรหลานของท่านและมอบความไว้วางใจให้โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษาได้มีโอกาสดูแลและจัดการเรียนรู้ให้บุตรหลานของท่านให้มีพัฒนาการสมวัยอย่างต่อเนื่อง ตามจุดเน้น “ มินเดอร์สุขเรียนรู้ “ แล้วพบกันใหม่คะ

